


## สพฐ.เชิงรุกลดภาระครูต่อเนื่อง เน้นย้ำ "ประเมินเลื่อนเงินเดือนครู" งดจัดนิทรรศการ งดทำรูปเล่มเอกสาร ใช้เทคโนโลยีช่วย

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ย. 2567

วันที่ 10 กันยายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ. ได้มีการยกระดับการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประกาศมาตรการลดภาระการรายงานของสถานศึกษาและแจ้งหน่วยงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทดแทนการจัดทำรายงาน/เอกสารด้วยกระดาษ และเน้นย้ำการลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานต่าง ๆ จากสถานศึกษา และจากผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 36/2567 วันที่ 10 กันยายน 2567 ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกันเพื่อให้การลดภาระครูมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับขณะนี้เป็นเวลาของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2567) ซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบการดำเนินการของสถานศึกษาในหลายแห่งพบว่า ยังมีภาระงานครูที่เกิดจากการจัดทำเอกสารผลงานทั้งรูปเล่มรายงานและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานเพื่อรองรับการประเมินฯ อยู่

“ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมาตรการลดภาระการรายงานของสถานศึกษา และลดภาระการประเมินของสถานศึกษา ตามแนวทาง 6 ล ของ สพฐ. จึงขอกำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาทุกแห่ง ห้ามมิให้มีการสั่งการให้ข้าราชการครูฯ ทุกตำแหน่ง จัดนิทรรศการและงดการจัดทำข้อมูลผลงานที่เป็นรูปเล่มเอกสารในปริมาณมากเพื่อรับการประเมินเลื่อนเงินเดือน สำหรับรูปแบบการประเมินผลงาน ให้มีการประเมินจากการจัดการเรียนการสอนจากบริบทจริงในห้องเรียนโดยไม่เพิ่มภาระครู และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์ต่างๆ เพื่อประกอบการประเมินและนำเสนอผลงาน ซึ่ง สพฐ. จะมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้มีการตรวจสอบ เน้นย้ำ และกำชับสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการฯ และแนวทางที่ สพฐ. กำหนดอย่างเคร่งครัดต่อไป”  
เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เพจบุ๊กแฟนเพจ [ประชาสัมพันธ์ สพฐ.](#) และ [สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน](#)

 **หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ศร 04003/836 13 กันยายน 2567 เรื่อง การลดภาระการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา**